

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 7 ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

1. 'ตำบลละล้าน'ทะลุเป้า2,992.75 ล.ช่วยบรรเทาภัยแล้งชุมชนเกษตร
2. ชาวสวนจี๋ฉัตรชัย'แก้ปัญหาปาล์มตัดหลังพ่อค้า
3. อนุมัติ1.1หมื่นล. เยียวยาภัยแล้ง
4. ตรวจ'โรงนม'อบต.ลงพื้นที่ตจว.แกะรอยหาข้อมูล
5. 'มีชัย'นัดกรธ.ลุยร่างรธน. 120วันส่อไม่พอ'บึกตัก'จวกบีบีซีนำเสนอข่าวมั่ว
6. เวลานั้นต้องรีบ'มีชัย'ยันเห็นร่างแรกม.ค.พร้อม-เปิด'รับฟัง'ทุกกลุ่ม"อ้อย"
ซีปธ.ไรรวิญญาณปชต.ศาลสั่งยกคดี"ปู"ฟ้องอสส.
7. คอลัมน์ Thailand: นายกฯ ถกกรม. เตรียมรับมือภัยแล้งปี 59
8. คอลัมน์ สังคมสยามรัฐ
9. Extra Bt4.7 bn earmarked to help counter the drought
10. คอลัมน์ คอลัมน์ 7: เอี้ยดดด
11. กรม.มีมติแต่งตั้งบึกขรก.พลเรือนก.คลัง-แรงงาน-ยุติธรรม-เกษตรฯ-ทส.

หนังสือพิมพ์

- ผู้จัดการรายวัน
กรุงเทพธุรกิจ
โพสต์ทูเดย์
เดลินิวส์
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
นิว108
สยามรัฐ
เดอะเนชั่น
โพสต์ทูเดย์
มติชน

'ตำบลละล้าน'ทะลุเป้า2,992.75ล. ช่วยบรรเทาภัยแล้งชุมชนเกษตร

ASTVผู้จัดการรายวัน - นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการศึกษาที่กระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรบูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหม และกระทรวงมหาดไทย ดำเนินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาล ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-กันยายน 2558 เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชนเกษตรในช่วงฤดูแล้ง โดยให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) ทำหน้าที่ขับเคลื่อนโครงการฯ ผลปรากฏว่า โครงการฯดังกล่าวประสบผลสำเร็จตามเป้าที่ตั้งไว้โดยมีชุมชนเกษตรร่วมดำเนินโครงการ 6,596 โครงการ ในพื้นที่ 3,043 ตำบล ใช้งบประมาณรวม 2,992.75 ล้านบาท ทำให้เกิดการจ้างแรงงาน จำนวน 871,849 ราย คิดเป็นแรงงาน 5.26 ล้านแรง

สำหรับกิจกรรมที่ชุมชนเกษตรดำเนินการภายใต้โครงการนี้มี 4 กิจกรรม คือ 1.การจัดการแหล่งน้ำ มีจำนวน 3,328 โครงการ สามารถบริหารจัดการน้ำรองรับพื้นที่การเกษตรได้กว่า 7.08 ล้านไร่ 2.การแปรรูปผลผลิตทางเกษตร 636 โครงการ ทำให้เกิดศูนย์เรียนรู้ 493 ศูนย์และช่วยสร้างมูลค่าจากการจำหน่ายผลผลิต คิดเป็นมูลค่ารวม 92.32 ล้านบาท 3.การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 2,371 โครงการ สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยชีวภาพได้ไม่น้อยกว่า 567,770 ตัน ทั้งยังมีการสร้างและปรับปรุงลานตากผลผลิตเกษตร เช่น ข้าว และมันสำปะหลัง ซึ่งรองรับผลผลิตได้ ประมาณ 1.90 ล้านตัน/ฤดูกาลผลิต และ 4.การจัดการเพื่อลดความสูญเสียผลผลิตเกษตร จำนวน 261 โครงการ สามารถรองรับการจัดการศัตรูพืชในพื้นที่เกษตร จำนวน 811,010 ไร่ คาดว่า จะมีการขยายผลต่อยอดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ทั้งในระยะกลางและระยะยาวต่อไป

นายนายไอฟาร์ พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ประเมินผลการดำเนินโครงการสร้างรายได้ในภาพรวม พบว่า ชุมชนเกษตรที่เข้าร่วมโครงการฯมีความพึงพอใจมาก ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งยังช่วยสร้างความเข้มแข็ง ความปรองดอง ความสามัคคี และมีเงินหมุนเวียนช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของชุมชนได้ถึง 2,048 ล้านบาท คิดเป็น 84 % ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2,442 ล้านบาท ขณะเดียวกันยังเกิดการบูรณาการทำงานของหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อน ซึ่งสามารถเป็นต้นแบบของการบริหารโครงการสำคัญในระดับชุมชนได้ ■

ชาวสวนจี๋'ฉัตรชัย'แก้ปัญหาปาล์มดัดหลังพ่อค้า

ชาวสวนปาล์มเสนอ“ฉัตรชัย”แก้ปัญหา
ราคาปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นกลยุทธ์พ่อค้าปิด
โรงงานสกัดช่วงหยุดยาวเม.ย.และเสนอนำเข้า
พร้อมลักลอบช่วง ธ.ค. กระทบสถานการณ์
ปาล์มในประเทศช่วง ขณะที่ฉัตรชัยตีกลับแผน
ผลิต แนะนำให้ศึกษาพื้นที่ปลูก ปรับปรุงพันธุ์
นายบรรเจ็ด เนตรมณี ที่ปรึกษาสมาคม
ชาวสวนปาล์มน้ำมันและเกษตรกรชาวสวน
ปาล์มน้ำมัน จ.สุราษฎร์ธานี เปิดเผยภายหลัง
การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการ
บริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม
ด้านการผลิต ที่มี พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานว่า จากที่ไทยประสบปัญหาด้าน
ราคาปาล์มน้ำมันมาโดยตลอด ซึ่งชาวสวน
ได้ตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้และเสนอให้พล.อ.
ฉัตรชัยแก้ไข ซึ่งสามารถใช้อำนาจเด็ดขาด
ในเรื่องนี้ได้

ทั้งนี้ ราคาปาล์มน้ำมัน ที่มีปัญหาทุก
ปีสามารถแยกได้เป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเดือน
ธ.ค. ซึ่งผลผลิตปาล์มของไทยออกสู่ตลาด
น้อย ทำให้กลุ่มพ่อค้ากดดันให้รัฐบาลนำเข้า
น้ำมันปาล์มจากเพื่อนบ้าน โดยอ้างว่าผลผลิต
ที่ไม่เพียงพอกับความ ต้องการใช้อย่างน้อย
ประมาณ 2-3 เดือน ในขณะที่ช่วงนี้กลุ่มพ่อค้า
จำนวนมากลักลอบนำ เข้า ส่งผลให้น้ำมันปาล์มดัดกล่าวแย่งส่วนแบ่ง
การตลาดของปาล์มไทย

และในช่วง เม.ย. ที่ปาล์มน้ำมันของไทยจะ
ออกสู่ตลาดมาก แต่เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาล
ทางโรงสกัดจะอนุญาตให้แรงงานหยุดยาวอย่าง

น้อย 10 วัน ดังนั้นเมื่อเปิดโรงงานอีกครั้ง จะมี
ปาล์มดิบจำนวนมากรอจำหน่ายทำให้เกิดการกด
ราคา เป็นผลให้ระดับราคาปาล์มดิบในตลาดปรับ
ลดลง ทั้งหมดนี้เป็นปัญหาซ้ำซาก ที่กระทรวง
เกษตรฯควรเข้ามาแก้ไขให้ตรงจุด

พล.อ. ฉัตรชัย กล่าวว่า การแก้ไขปัญหา
ปาล์มน้ำมันต้องเริ่มจากด้านการผลิต ที่ต้อง
กำหนดแผนชัดเจนทั้งส่วนของพื้นที่ที่เหมาะสม
พันธุ์ที่ดี เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น เพื่อ
ที่จะสามารถประมณการผลิตและกำหนด
ราคาซื้อขายได้อย่างมีเสถียรภาพ ดังนั้นจึงให้
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) กลับไป
ทบทวนและจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน

“ปาล์มน้ำมันของไทยควรจะให้เปอร์เซ็นต์
น้ำมันที่มากขึ้น จากปัจจุบันที่กำหนดไว้ที่ 17%
แต่มาเลเซียได้มากถึง 22-23% ดังนั้น ไทยต้อง
ศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ทั้งพันธุ์ พื้นที่

เพาะปลูก รวมทั้งการจัดโซนนิ่งเพื่อให้โรงงาน
อยู่ใกล้แหล่งผลิต จะทำให้ง่ายต่อการขนส่ง
และสูญเสียปาล์มน้ำมันน้อยที่สุด ทั้งหมดนี้
สศก. ต้องวิเคราะห์จะเสนอมมาให้พิจารณาใน
การประชุม ครั้งต่อไป” พล.อ. ฉัตรชัย กล่าว

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์แจ้งว่าปัจจุบัน ไทยมีพื้นที่ปลูก 4.4
ล้านไร่ ให้ผลผลิต 11.8 ล้านตัน พื้นที่ภาคใต้
เป็นเขตที่เหมาะสมมากที่สุด เนื่องจากมีความชื้น
สูงทำให้ได้ปาล์มที่ให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงตาม
ในปี 58 คาดว่าความต้องการใช้น้ำมันเพื่อการ
บริโภคที่ 9.2 แสนตัน ลดลง 1.59% เมื่อเทียบกับปี
ที่ผ่านมา และความต้องการใช้ไบโอดีเซล
8.5 แสนตัน เพิ่มขึ้น 0.77% ราคาปาล์มน้ำมัน
โดยเฉลี่ยที่เกษตรกรจะได้รับอยู่ที่ กก.ละ
3.80-4.10บาท ในขณะที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบ
จะเคลื่อนไหวอยู่ที่ 26-30 บาท/กก.

**ปาล์มน้ำมัน
ควรจะให้
เปอร์เซ็นต์
น้ำมันที่มากขึ้น**

อนุมัติ 1.1 หมื่นล. เยียวยาภัยแล้ง

ในที่สุดคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก็มีมติอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งปี 2558/2559 ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2558-30 เม.ย. 2559 รวม 8 มาตรการ 45 โครงการ วงเงินรวม 11,151 ล้านบาท ตามที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์เสนอ

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม ครม. มีการแสดงความเห็นในเรื่องนี้กันอย่างมาก เนื่องจากจะมีเกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 3.3 แสนครัวเรือน ใน 55 จังหวัด โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรฯ และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงเกษตรกรต่อสถานการณ์น้ำที่ไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก โดยแนะนำให้เกษตรกร

ปลูกพืชใช้น้ำน้อยหรือเปลี่ยนเป็นอาชีพอื่น

นายกฯ กำชับให้ทั้ง 3 หน่วยงานไปหาคำพูดและวิธีการที่จะบอกประชาชนให้เข้าใจว่า เมื่อไม่มีน้ำทำนาแล้วเกษตรกรควรจะทำอะไร เพราะหากยังปลูกอยู่แต่ไม่มีน้ำจะเสียหายแน่และรัฐบาลไม่มีเงินมาช่วย

ขณะที่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้เสนอว่าการคิดเปลี่ยนอาชีพควรให้เกษตรกรคิดเองพัฒนาตัวเอง และเมื่อสำเร็จกลุ่มอื่นก็จะเอาตาม ดีกว่ารัฐบาลไปบอกเขาว่าต้องทำอะไร

ขณะที่ นายอภิรักษ์ดี ต้นติวรวงศ์ รมว.คลัง เสนอให้เอกชนมาจ้างเกษตรกรปลูกจะได้ไม่ต้องรับภาระขาดทุนแต่ในที่ประชุม ครม. เห็นว่าควรให้เกษตรกรคิดเองเสนอมาเองจะดีกว่า

ตรวจ'โรงนม'

อบต.ลงพื้นที่ตจว. แกะรอยหาข้อมูล

“นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข”
สั่งเพิ่มความเข้มเกณฑ์จีเอ็มพี
โรงงานผลิต

♦ อ่านต่อหน้า 14

'โรงนม'

□ ต่อจากหน้า 1

นมโรงเรียน จาก 70 เต็ม 100 เป็น 80 ถึงผ่าน ส่วน
เหตุนี้ทำเรียนอนุบาลเอาเงินหมู่ 30 ราย ขึ้นไม่พ้น
ธง รอดผลตรวจสอบระบาดวิทยา ขณะ “สธ.
พิจิตร” เข้มเจอบีโอมจับตัว สั่งอายัดทั้งหมด
พร้อมลุยตรวจทั้งจังหวัด ด้าน “สมาคม อบต.แห่ง
ประเทศไทย” เตรียมลงพื้นที่ผ่าน เก็บข้อมูล
ต้นตออบต.เสนอ “พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ”
พิจารณาปรับทิศทางการทำงาน “มิลค์บอร์ด”

เมื่อวันที่ 6 ต.ค. นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
กล่าวถึงกรณีพบนักเรียนอนุบาลสาธิตเล็ก ใน
จังหวัดพิจิตร กว่า 30 คน ท้องเสียอาเจียนอย่าง
รุนแรง ซึ่งคาดว่าอาจมีสาเหตุมาจากนมโรงเรียน
ว่า เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
กำลังตรวจสอบสาเหตุ เก็บข้อมูลทางระบาด
วิทยา หาสาเหตุที่ชัดเจนว่าเกิดจากอะไร เบื้อง
ต้นพบว่านมไม่ได้ผลิตในจังหวัดพิจิตร จึง
ประสานไปยังจังหวัดต้นทางผู้ผลิตนมโรงเรียน
ลอดดังกล่าว ให้ไปตรวจสอบโรงงานผู้ผลิต
ด้วย อย่างไรก็ตามต้องนำข้อมูลทางระบาด
วิทยามาเปรียบเทียบ รวมทั้งตรวจมาตรฐาน
โรงงานว่าเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่ อีกทั้งต้อง
ตรวจสอบระบบการขนส่งด้วย จึงจะตัดสินใจ

ว่าต้องดำเนินการอย่างไรต่อ

นพ.บุญชัย กล่าวอีกว่า ปัจจุบันการ
กำหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักเกณฑ์ที่ดีในการ
ผลิตอาหาร (จีเอ็มพี) ของโรงงานผลิตนม
โรงเรียนนั้น จะต้องผ่านเกณฑ์จีเอ็มพีทุกโรงงาน
และขณะนี้คณะกรรมการนโยบายโคนมและ
ผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) ได้มีการประชุม และ
มีข้อสรุปว่าจะเพิ่มเกณฑ์มาตรฐานของโรงงาน
ผลิตนม จากเดิมมีเกณฑ์ 100 ข้อ จะต้องผ่าน
เกณฑ์ 70 ข้อ เปลี่ยนเป็นต้องผ่านเกณฑ์ 80 ข้อ
และเกณฑ์สำคัญห้ามตกเด็ดขาด ทั้งนี้ปัจจุบันมี
การออกตรวจมาตรฐานโรงงานผลิตให้เป็นไป
ตามมาตรฐานจีเอ็มพีปีละ 2 ครั้ง หากมีรายการ
ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานก็จะได้สั่งให้มีการระงับ
การผลิต เพื่อปรับปรุงให้ได้ตามมาตรฐานต่อไป

นพ.วิวัฒน์ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดพิจิตร กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่
ไปสอบสวนแล้ว โดยมีการตรวจคุณภาพโกทอด
หน้าโรงเรียน อาหารอื่น ๆ น้ำดื่ม รวมถึงนม
โรงเรียนด้วย ซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุเกิด
โรคอาหารเป็นพิษครั้งนี้ มาจากการรับประทาน
อะไรกันแน่ แต่ในช่วงที่เข้าไปตรวจนมโรงเรียน
นั้น เบื้องต้นพบว่าลักษณะทางกายภาพเปลี่ยน
ไป นมอเนมมีการจับตัวกัน จึงได้สั่งอายัดนม
ทั้งหมดแล้ว เก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อโรคที่ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.นครสวรรค์ ซึ่งอยู่

ระหว่างรอผลการตรวจสอบ พร้อมกันนี้ได้ให้เจ้า
หน้าที่ลุยตรวจนมโรงเรียนทั้งจังหวัดด้วย

ขณะเดียวกัน นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์
เลขาธิการสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย เตรียม
จัดคณะ นำโดยนายพนอล แก้วสุพัฒน์ นายก
สมาคม อบต.แห่งประเทศไทย ลงพื้นที่อบต.บึง
หลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน จุดเกิดเหตุปัญหา
โรงเรียนนุด พร้อมเก็บข้อมูลนักเรียนและผู้
ปกครอง เพื่อชี้แจงเสริมการทำงานของมิลค์
บอร์ด ที่สมาคมฯ เคยยื่นเรื่องร้องเรียนให้คณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง
ชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบไปแล้ว โดยการเก็บ
ข้อมูลในครั้งนี้ สมาคมฯ จะรวบรวมข้อมูล ปัญหา
และจัดทำเป็นหนังสือแจ้งเวียนถึงแกนนำทุก
จังหวัด ในการจัดซื้อ การรับนมโรงเรียน เพื่อให้
เป็นมาตรฐานในการจัดซื้อและการรับนมโรงเรียน
ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

นายธีรศักดิ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่พูดคุย
ครั้งนั้นนอกจากจะดูพื้นที่จุดเกิดเหตุแล้ว สมาคมฯ
จะเชิญแกนนำในพื้นที่ของจังหวัดยโสธรและ
ตาก ซึ่งเป็นพื้นที่เกิดนมบูดต่อเนื่องจากจังหวัด
น่าน เข้ามาร่วมพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย
หากพบข้อบกพร่องประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติม
สมาคมฯจะทำเรื่องเสนอต่อ พล.อ.ฉัตรชัย สาริ
กัลยะ รว.เกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณา
ปรับทิศทางการทำงานของมิลค์บอร์ดต่อไป.

เวลานั้นน้อยต้องรีบ 'มีชัย' ยืนยัน เห็นร่างแรกม.ค. พร้อม-เปิด 'รับฟัง' ทุกกลุ่ม 'อ้อย' ชี้ปธ. ไร้วิญญานปชต. ศาลสั่งยกคดี 'ปู' ฟ้องออสส.

"มีชัย" กระชุนเวลามีน้อยต้องรีบร่าง รธน. พร้อมเปิดรับฟังทุกกลุ่ม ยังไม่ตีกรอบยึดพิมพ์เขียวฉบับไหน ลั่นถ้าใครมาสั่งจะฟ้องสื่อ ประชุม กรธ. นัดแรกวางเป้าต้องเห็น ★ มีต่อหน้า 6

เวลาน้อย ☆ **ต่อจากหน้า 1**
ร่างแรก ม.ค.59 ซัดเส้นใต้ร่างสมบูรณ 1 เม.ย.59 พร้อมเอาเนื้อหาฉบับ "บวรศักดิ์" มาปรับแก้ กลุ่ม นส.ลงของบงกชด้านถึงหน้าสภา "บึกคู้" จัด ม.44 อำนาจความสะดวกยังไม่ได้ถกโมเดล ลป.ป. ติตรวคณการเมืองร่วมหัวจมท้ายกันแล้ว "อนาวิล" ลิกตั้นแต่ดีกรอรายงานตัว สปท.คนแรก "สุชน" ทอดไมตรี พท.ยังเป็นพี่น้องกัน "สมพงษ์" ขอลไป ลุยนิรโทษกรรม "อ้อย" ชี้จุดอ่อน ปธ.กรธ.ไร้จิต วิญญาน ปชต. ปชป.ลิงวางกรอบไม่คลุม ขรก. โกง "ประยุทธ์" ปรี๊ดอีก ชัดสื่อแต่ต้องไม่ได้ "ประวิตร" แจงปม "บึกโด่ง-บึกหมู" จบแล้ว เลขา คสช.ตั้ง ห้มจรยุทธปูพรมทั่วไทย ศาลยกคำร้อง "ปู" ฟ้อง ออสส. กลุ่มญาติวีรชน 6 ตุลาคม ยื่นขอชดเชยเงินเยียวยา หลังจกที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

(กรธ.) เพื่อมาดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ล่าสุด นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรธ. นัดประชุมครั้งแรก เพื่อวางกรอบการทำงาน ต้องได้เห็นพิมพ์เขียวร่าง แรกในเดือน ม.ค.2559 "มีชัย" กระชุน กรธ.เวลามีน้อย เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 6 ต.ค.ที่รัฐสภา นางวารรัตน์ อติแพทย์ เลขานุการวุฒิสภา นำคณะ ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มอกระเข้า ลอกไม้แสดงความยินดีแก่นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ในโอกาส ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) จากนั้นนายมีชัยให้สัมภาษณ์ว่ามีเวลาทำงาน เพียง 180 วัน จะครบกำหนดวันที่ 1 เม.ย.2559 หัก วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันเสาร์-อาทิตย์ จะเหลือประมาณ 120 วัน ดังนั้นช่วงแรกจะประชุมทุกวัน วันวันเสาร์- อาทิตย์ ทำงานตลอดวันจนถึง ช่วงหลังอาจต้องประชุม ทุกวัน เพราะระยะเวลา 120 วันยังไม่เพียงพอแต่

ก็ต้องทำอย่างเร่งไปคิดว่าจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว 2557 เพื่อขยายเวลาทำงาน เมื่อ เขากำหนดมาอย่างไรเราต้องทำให้ได้ตามนั้นก่อน แต่หากไปถึงจุดนั้นแล้วเป็นอย่างไรค่อยว่ากัน คือ ต้องตั้งเป้าหมายไว้ก่อนว่ากรธ.ต้องดำเนินการให้ เสร็จตามกรอบเวลา **พร้อมเปิดรับฟังทุกกลุ่ม-ทุกคน** เมื่อถามว่าจุดใดที่คิดว่าเวลาทำงานไม่พอ นายมีชัยตอบว่าเป็นเรื่องการออกแบบประเทศ ถ้า นิ่งไปแล้วคิดออกก็ได้ แต่ถ้านิ่งแล้วคิดไม่ออกก็ ต้องนิ่งไปอีกหลายวันถึงคิดออกซึ่งมันกินเวลาเพราะ เมื่อทำร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วต้องส่งสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ (สนช.) สภาขับเคลื่อนเพื่อการปฏิรูปประเทศ (สปท.) คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และ ประชาชนรับทราบ ต้องใช้เวลา ต้องมีเวลาให้กรธ. ปรับปรุงแก้ไข ทำให้เราต้องทำงานให้เสร็จเร็วขึ้น



△ **ต้อนรับ** เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สน.ดุสิต เข้ายึดหุ่นจำลองที่กลุ่มนักศึกษาขบวนการประชาธิปไตยใหม่ นำมาแสดงเชิงสัญลักษณ์คัดค้าน กรธ. และ สปท. ที่หน้ารัฐสภา (ภาพเล็ก) นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. รับแจกันดอกไม้แสดงความยินดีจากเลขาธิการวุฒิสภา.

ยังไม่รู้ว่าทำได้หรือไม่แต่ต้องพยายามส่วนกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต้องหารือในที่ประชุม กรธ. แต่เท่าที่นึกคือวิธีการเปิดฟรีไม่มีกำหนดวัน ใครอยากเสนอความคิดเห็นได้ทำได้ทุกช่องทาง กรธ. ยินดีรับฟังเชื่อว่าแต่ละคนคงมีแนวคิดของตัวเองอยู่ ดังนั้นไม่ต้องรีบร้อนนึกสิ่งใดได้ส่งมาได้เลย หากเห็นว่ามีความจำเป็นสองวันก่อนมีแผนเสนอสิ่งที่พิจารณายังเว็บไซต์มีชัยไทยแลนด์ฯ ก็พร้อมรับฟังและนำมาประกอบการพิจารณา สมมติหากเราทำเสร็จแล้วมีคนเสนอไอเดียที่แจ่มจกๆ เราอาจต้องรีบใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรหากมีเวลา

ยังไม่ตีกรอบยึดพิมพ์เขียวฉบับไหน

เมื่อถามว่ากำหนดหรือยังว่าจะใช้รัฐธรรมนูญฉบับใดมาประกอบการพิจารณา นายมีชัยตอบว่าต้องหารือใน กรธ. ก่อน จะไปตัดสินใจอะไรล่วงหน้าคนเดียวไม่ได้ ต้องฟังความเห็น กรธ. ทุกคนก่อนส่วนกรณีกลุ่มเห็นต่างไม่มีแผนการทำงานของ กรธ. ก็เป็นความทุกข์ของเขา หากเขามีสิ่งใดอยากเสนอก็เสนอมาแต่จะทำให้เราเป็นทุกข์ด้วยคงไม่ได้เพราะเราไม่มีเวลาที่จะไปทุกข์ด้วย ส่วนว่าจุดใดจะเป็นเครื่องพิสูจน์การทำงานนั้น ตนก็ทำงานไปเรื่อย ทำไมต้อง

ไปพิสูจน์เขาไม่ชอบก็ไม่ชอบเราไปนั่งคุกเข่าออกเขา ถ้าเขาไม่ชอบก็ไม่ชอบอยู่ดี หากเขามีสิ่งใดที่คิดว่าเขาเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติก็บอกมา แต่อย่าใช้วิธีว่าถ้าพูดแล้วตนต้องฟังเพราะมันคือคำสั่ง **อย่าเป็นคนชอบฟังมากกว่าชอบพูด**

“มีคนถามผมอยู่เรื่อยมาว่ามีใครสั่งหรือไม่จนทุกวันนี้ยังไม่มีใครสั่ง ถ้ามีใครสั่งผมก็จะมาฟ้องพวกคุณ และขอให้สื่อช่วยเป็นพยาน ทุกคนแสดงความคิดเห็นได้กรธ. พร้อมนำไปประกอบการพิจารณา เข้าใจว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปแต่ถ้าเป็นความคิดที่ดีแล้วทุกคนเห็นด้วย ก็นำมาใช้ได้ แต่ถ้าไม่เห็นด้วยก็แปลว่าประชาธิปไตยที่ทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ไม่ได้แปลว่าใครไม่เห็นด้วยกับเราแล้วคนนั้นจะเป็นคนแล้ว คิดแบบนี้มันต้องเป็นยึดถืออย่างเดียว ไม่ค่อยลำบากใจกับการรับฟังความเห็นของบุคคลอื่น ประชาธิปไตยสามารถเทียบกันได้ หากเทียบกันจนพอใจแล้วต่างคนก็ต่างไปทำหน้าที่ ไม่ต้องกังวลเรื่องการรับฟังตนพร้อมรับฟังทุกฝ่ายเพราะชอบฟังมากกว่าชอบพูด” นายมีชัยกล่าว

ปชต.ใหม่บุกชุมนุมด้านถึงหน้าสภา

ต่อมาเวลา 18.30 น. มีการประชุม กรธ. มี นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ทำหน้าที่ประธานการประชุมเพื่อเลือกตำแหน่งต่างๆ ขณะที่บริเวณถนนอุทองในหน้ารัฐสภา กลุ่มนักศึกษาขบวนการประชาธิปไตยใหม่กว่า 10 คน นำโดยนายสิริวิทย์ เสรีวิวัฒน์ ชุมนุมพร้อมออกแถลงการณ์คัดค้านการทำงานของ กรธ. และ สปท. และจะมีการทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ชูป้ายข้อความ “ต้านเผด็จการ คสช.” และ “สานต่ออุดมการณ์ 6 ตุลา” จากนั้นนำหุ่นจำลองเป็นซากศพ 12 ตัว พร้อมวางดอกไม้จันทร์มีข้อความระบุว่า “ศพที่วางอยู่หน้ารัฐสภาในวันนี้คือศพของประชาธิปไตยที่ต้องตายเพราะการรัฐประหารโดยฝ่ายเผด็จการมาแล้วถึง 12 ครั้ง” ซึ่งการชุมนุมครั้งนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ดุสิต จำนวน 40 นาย โดยไม่มีเหตุการณ์วุ่นวายใดๆ

กรธ. วางกรอบเห็นร่างแรก ม.ค.59

ด้านนายอมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษกกรธ. แถลงผลการประชุม ว่า ที่ประชุมมีมติเลือกนายสุพงษ์ ไข่มุก นายอภิชาติ สุจริตานนท์ เป็นรองประธานกรธ. นายปกรณ์ นิลประพันธ์ นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง เป็นเลขาธิการฯ มีตนและนายวรจิต สิงหนณี



เป็นโฆษกฯ และตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด คือ อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ และอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นที่ประชุมได้วางกรอบการทำงาน ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกจะต้องเสร็จภายในเดือน ม.ค.2559 จากนั้นนำไปเผยแพร่พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ก่อนนำมาพิจารณาปรับแก้ให้เหมาะสม ก่อนจัดทำเป็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับสุดท้ายในวันที่ 1 เม.ย.2559 เพื่อนำไปทำประชามติต่อไป

ยังไม่ให้สื่อฟังหวั่น กรธ.ไม่กล้าพูด

นายอมรกล่าวอีกว่า ส่วนการลงรายละเอียดเนื้อหาเป็นรายมาตรา คาดว่าจะเริ่มได้ภายใน 2 สัปดาห์นี้ ที่ประชุมหารือกันว่าควรยึดเนื้อหาตามคำแถลง 5 ข้อของนายมีชัย และควรนำเนื้อหาบางส่วนจากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายบรรศักดิ์ อรรถนโธ เป็นประธาน มาปรับแก้ นอกจากนี้ กรธ.ยังกำหนดแนวทางการทำงาน โดยจะประชุมทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. โดยช่วงแรกจะยังไม่ให้สื่อมวลชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ แต่หากถึงเวลาที่พร้อมที่จะเปิดให้ร่วมรับฟัง นายมีชัยยืนยันว่าไม่ต้องการจะปกปิด แต่ทำเพื่อความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นของ กรธ.แต่ละคน และขอมอบอนุญาตให้ กรธ.รายอื่นให้สัมภาษณ์ได้ในประเด็นที่ที่ประชุมมีมติร่วมกันแล้ว

นายอภิชาติ สุขัคคานนท์ รองประธาน กรธ. กล่าวว่าอยากให้ร่างรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ มาพิจารณาเปรียบเทียบให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด เพราะมีส่วนดีหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการ

ปราบปรามการทุจริตการคอร์รัปชัน
★ มีต่อหน้า 11

เวลาน้อย กฤษฎีกาพร้อมเป็นแบ็กอัพให้

นายดิศพล โชติระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญปี 58 กล่าวถึงการกรณีนายมีชัยต้องการได้เลขานุการ กม.ย.จากร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 40 ปี 50 และปี 58 มาเป็นที่ปรึกษา กรธ. ว่าขณะนี้ยังไม่มีการทาบทามมาถ้าทาบทามมาก็ต้องขอพิจารณา ดูก่อนว่าจะรับหรือไม่ แต่หากต้องการให้ช่วยอะไรก็พร้อมช่วย ในกรธ.ก็มีคนจากคณะกรรมการกฤษฎีกาไปเป็น กรธ.ด้วย

สนช.ไฟเขียวสนับสนุนทุกเรื่อง

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. กล่าวภายหลังเข้าแสดงความยินดีกับนายมีชัย ว่า นายมีชัย ถือเป็นอาจารย์ที่ตนเคารพนับถือ ดีใจและขอบคุณที่ นายมีชัยตอบรับมาช่วยงานร่างรัฐธรรมนูญ ในฐานะ ประธาน สนช. หาก กรธ. ทั้ง 21 คนต้องการความช่วยเหลือ ไม่ว่ากำลังคน สถานที่ประชุม และการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการจัดรับฟังความคิดเห็น ก็พร้อมยินดีสนับสนุนเต็มที่

"บักคู้" จัด ม.44 อำนวยความสะดวก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงค่ำวันที่ 5 ต.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ที่ 34/2558 โดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี 57 มาตรา 44 เรื่อง

◀ **เทศกาลเจ** พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ลงชมอาหารเจที่ "จะฮาร์สยาม" นำมารณรงค์เทศกาลถือศีลกินเจปี 58 โดยนายกฯ พยายามนึกชื่อเจ "จะ" ต้องเอ่ยว่า "จะคั้นหูเองคะ วันนี้แต่งตัวเรียบร้อย อาจจะไม่ได้นายกฯ จึงกล่าวว่า "อ้อ จำได้แล้ว".

การอำนวยความสะดวกในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ กรธ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ สามารถมีที่ปรึกษาผู้ช่วยปฏิบัติงาน คณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่อื่นได้ตามความจำเป็น เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ และการเตรียมการอื่นๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การเตรียมการเกี่ยวกับการลงประชามติ การจัดทำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เพื่อให้กระบวนการทั้งหลายเป็นไปตามกำหนดและเร็วขึ้น สมประโยชน์และสอดคล้องกับการปฏิรูปการเมืองการปกครอง ตามโรดแมปที่ คสช.แถลงไว้ ทั้งนี้ ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นประชาชน การลงประชามติ และการจัดทำร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอื่นที่จำเป็น นายกฯ อาจตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานอื่นเพื่อศึกษาเพื่อเตรียมการควบคู่กันไปได้

ปิดยังไม่คุยโมเดล คปป.กับ "มีชัย"

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. กล่าวให้กำลังใจ กรธ. ทุกคนเสียสละ ประธาน กรธ. บอกว่าทำเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน อยากให้คนไทยทุกคนที่อยู่บนแผ่นดินนี้ ประเทศนี้มีศักดิ์ศรีมีอิสระเสรีไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใคร ต้องภูมิใจตรงนี้ จะแตกแยกกันไปทำไม เห็นตัวอย่างกันอยู่แล้วประชาชนแบ่งเป็นพวกเป็นฝ่ายรบกัน อีกหน่อยต่างชาติส่งกองกำลังรักษาสันติภาพ (Peace Keeping) เข้ามาก็อยู่กันไปแล้วกัน เมื่อถามว่ามีการพูดคุยเรื่องคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและปรองดองแห่งชาติ (คปป.) กับนายมีชัย ฤชุพันธุ์ หรือยัง พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า ยังไม่ได้คุย แต่นายมีชัยบอกว่า จะเอาแนวทางรัฐธรรมนูญทุกฉบับมาดูอะไรที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ จะหารือกันใน กรธ. ตนมอบ กรธ. ไปแล้ว และบอกเพียงว่าทำอย่างไรจะให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้ ไม่เกิดปัญหาเดิมๆ ขึ้นมาอีก

ดีตราคนการเมืองอย่ามาปฏิเสธ

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว "วันนี้ต้องสอนคนให้รักษากฎหมาย ทั้งกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง แม้แต่ พ.ร.บ. การชุมนุมก็ออกมาแล้วเตือนเอาไว้

ก่อน ยังให้เวลาถือว่ายังปรับตัวกันอยู่ แต่ทุกคนก็ไม่ได้กลัวกฎหมายเลย ถ้าเป็นอย่างนี้เขียนรัฐธรรมนูญอีกร้อยฉบับก็ไม่ได้เรื่อง ไม่ได้หวังว่ารัฐบาลไหนจะเข้ามาแต่หวังประเทศชาติจะอยู่ได้หรือไม่เท่านั้น ถ้าไม่ได้ตนก็ไม่อยู่ด้วย ก็อยู่กันไป ถือว่าทุ้มเทให้ทุกอย่างแล้วแม้แต่ชีวิตก็ให้สิ่งหนึ่งยังไม่ได้เลย เมื่อถามว่า สปท.ตั้งเข้ามาดูกรมองว่าตอบแทนอดีต สปช.ที่โหวตคว่ำร่างรัฐธรรมนูญ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า คนที่ให้ผ่านบอกว่าเข้าข้างตน คนที่ไม่ให้ผ่านก็บอกว่าเข้าข้างตนอีก มันจะบ้าหรือเปล่านั้นจะเอาอย่างไร คนเหล่านี้คัดมาจากผู้มีความรู้ในสิ่งที่ทำไปแล้วก็ต้องเอาเข้ามาบ้างมีพรรคการเมืองเข้ามาหลายคนไม่เห็นหรืออย่างมาบอกว่าไม่เกี่ยวข้องแล้วคนพวกนี้อยู่พรรคไหน จะลาออกอย่างไรตนไม่สนใจ ถือว่าเคยอยู่พรรคนั้นมาก่อน

ไฟเขียวแก้ ธรณ.57 ทำประชามติ

เมื่อถามว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราวทำไมจึงไม่ระบุนำประชามติต้องใช้เสียงข้างมากของผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดหรือผู้มาใช้สิทธิให้ชัดเจน พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า ต้องให้ กรธ. ร่างรัฐธรรมนูญก่อนวันนี้ยังไม่มีเดี๋ยวก็น่าจะร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราวออกมากล่าวใช้สิทธิทั้งหมดต้องรณรงค์แบบนี้ให้ออกมาใช้สิทธิกันให้มากที่สุด ไม่ใช่ทั้งหมดมีสิทธิออกเสียง 40-50 ล้านคน แต่มาเลือกตั้ง 20 กว่าล้านแล้วบอกว่าเป็นคือคะแนนเสียงของคนทั้งประเทศ ตนว่าไม่ใช่ คนที่พูดแบบนี้คิดผิด จะคิดในทางลบแบบนี้ไม่ได้ ต้องมีวิธีใหม่ คนไทยต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ต้องมองไปข้างหน้าอย่างที่ยกตั้งแต่วันแรกมองให้พ้นตัวเองหน่อย ถ้าคิดตัวเองจะไปไม่ได้ทั้งหมดทุกเรื่อง

"อนาวิต" ถูกรายงานตัวคนแรก

สำหรับบรรยากาศการรายงานตัวของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) วันแรก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.อ.อนาวิต ภิรมย์รัตน์ อดีต รอง ผบ.ทอ. เดินทางมาถึงรัฐสภาเป็นคนแรกตั้งแต่เวลา 06.30 น. ก่อนเวลารายงานตัวจริงเวลา 08.30 น. กระทั่งเวลา 07.45 น. เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางมาถึง จึงเปิดให้ พล.อ.อ.อนาวิต เข้ารายงานตัวเป็นคนแรก โดยตลอดทั้งวันมี สปท.ทยอยเข้ารายงานตัวต่อเนื่อง อาทิ นายอลงกรณ์ พลบุตร พล.ต.ท.อำนาจ นิยมะโน นายวันชัย สอนศิริ นายเสรี สุวรรณภานนท์ พล.อ.ฐิติวัจน์ กำลั้งเอก พล.อ.ธ.วิชัย สมุทรสาคร นายบุญเสี่ยวไพโรจน์ นายนิกร จำนง นายตระกูล วินิจฉัยภาค นายอนุชิต คุนการ พล.ต.ท.ศรีวิราช รั้งสิพราหมณกุล นายสมพงษ์ สระกวี สรุปรวันแรกมีผู้มารายงานตัวทั้งสิ้น 64 คน



รำลึก 6 ตุลา กลุ่มแนวร่วมต่อต้านรัฐประหาร ได้แก่กลุ่มประชาธิปไตยศึกษา กลุ่มนักศึกษาพิทักษ์ประชาธิปไตย กลุ่มพลเมืองโต้กลับ และมวลชนคนเสื้อแดง ร่วมกันจุดเทียน พร้อมร้องบทเพลงเพื่อมวลชน ก่อนพากันตะโกนคำว่า เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ ในงานรำลึกเหตุการณ์ 6 ตุลาฯ 19.

"นคร" หวังคุปฎิรูประบบการศึกษา

พล.อ.นคร สุขประเสริฐ สปท. กล่าวถึงคุณสมบัติบุคคลที่จะมาเป็นประธาน สปท.ว่า ควรมีความเหมาะสมทั้งคุณวุฒิ คุณสมบัติ แต่ยังไม่ทราบว่าจะเป็นใคร ยังไม่มีความแน่นอนจะเป็นเพียงการคาดการณ์ของสื่อส่วนใหญ่ สปท.ยังไม่มีความสนิทสนมกันการจะเลือกใครตอนนี้คงไม่เหมาะสม ส่วนกรอบการทำงานต้องหารือกันอีกครั้งและปรับวิธีการทำงาน เพราะที่ผ่านมา สปท.ทำงานแบบวางกรอบกว้างๆ แต่ครั้งนี้ต้องปรับรายละเอียดให้เข้ากับแผนยุทธศาสตร์ชาติ อาจจัดกลุ่มเรียงลำดับการทำงานอันไหนสำคัญกว่ากันกับขับเคลื่อนก่อนที่ตนเข้ามาที่หวังจะเดินหน้าต่อในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการปฏิรูประบบการศึกษา

"อำนาจ" เล็งยกเครื่ององค์กร ตร.

พล.ต.ท.อำนาจ นิยมะโน สปท. กล่าวว่า จะเน้นเรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและตำรวจสานต่อการทำงานของ กมธ.ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายของ สปท. ที่หลายคนยังขาดความเข้าใจเรื่องตำรวจ มองว่าการปฏิรูปตำรวจต้องแก้ไขกฎหมายไม่ให้ตำรวจต้องรับใช้ฝ่ายการเมือง ต้องไม่ให้นายกรัฐมนตรีเป็นหัวโตะตั้ง ผบ.ตร. ร่างกฎหมายดังกล่าวตนเตรียมพร้อมแล้วเพื่อผลักดันส่วนการลงสมัครรับราชการสรรหาเป็นคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นั้น ยืนยันว่าการเป็น สปท.ไม่ขัดมาตรา 8 พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และรัฐธรรมนูญชั่วคราวมาตรา 41

"วันชัย" วางสเปกประธาน สปท.

นายวันชัย สอนศิริ สปท. กล่าวว่า อยากให้ สปท.นำวาระปฏิรูป 37 วาระของ สปท.มาพิจารณา ร่วมกัน ควรนำเรื่องสำคัญมาดำเนินการให้เสร็จสิ้น และเห็นผลทันทีภายใน 1 ปี คือ เรื่องการเลือกตั้ง เรื่องการกระจายอำนาจองค์กรส่วนท้องถิ่น การบริหารราชการแผ่นดิน การปราบปรามทุจริต การปฏิรูปตำรวจ สปท.เปรียบเสมือนมือของ ครม.ที่ต้องมาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศให้สำเร็จ ส่วนการเลือกประธานและรองประธาน สปท.นั้น อยากได้ประธาน สปท.ที่มีบุคลิกคล้าย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นคนทำงานมุ่งมั่นทุ่มเท กระตือรือร้น ไม่ไข่มานั่งแค่เป็นประธาน เพราะการขับเคลื่อนการปฏิรูปต้องผลักดันถึงจะสำเร็จ จะเป็นทหารหรือพลเรือนก็ได้ แต่ต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้ ส่วนรองประธาน สปท.ควรมีผู้หญิง 1 คน

"จ้อน" ย้ำคำอยู่ไม่เกินเลือกตั้ง

นายอลงกรณ์ พลบุตร สปท. กล่าวว่า ยังไม่มีเรื่องบุคคลที่จะมาเป็นประธาน สปท. แต่ต้องเป็น

ผู้มีประสบการณ์ มีวิสัยทัศน์ มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถบริหารและดูแล สปท.ให้ทำงานบรรลุผลได้ เมื่อถามว่า พล.อ.จิระ โภทพวงศ์อดีต สปท. เหมาะหรือไม่ นายอลงกรณ์ตอบว่า ทุกคนสามารถเป็นได้หมด ส่วนทิศทางการ สปท.จะเป็นอย่างไรต้องรอการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ว่าจะกำหนดไว้อย่างไร แต่เชื่อว่า สปท.จะอยู่ไม่เกิดการเลือกตั้ง เพราะหลังจากนั้นเป็นหน้าที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งปกติ

“สุชน” ทอดไมตรี พท.ยังพี่น้องกัน

ช่วงบ่ายวันเดียวกัน ที่พรรคเพื่อไทย นายสุชน ชาติเครือ และนายสมพงษ์ สระกวี สปท. เข้ายื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย โดยนายสุชนกล่าวว่า เพื่อให้การทำงานในฐานะ สปท.เป็นไปด้วยความอิสระ เป็นกลางทางการเมือง ไม่ผูกมัดสถานะสมาชิกพรรค จึงยื่นหนังสือลาออก ขอบคุณพรรคเพื่อไทยที่เปิดโอกาสให้ทำงานเพื่อประเทศในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา การมาเป็น สปท.ครั้งนี้ มาในนามส่วนตัว ไม่เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทย ตนยอมรับในเงื่อนไขพรรค แต่ไม่อยากให้ใครตีความ การลาออกไปในทางเสียหาย เพราะมีเจตนารมณ์ ต้องการมาช่วยสร้างความปรองดอง ยุติความขัดแย้ง ก้าวสู่ความสามัคคีกันเมื่อมีช่องทางที่สามารถทำได้ จึงเข้ามาเป็น สปท. เมื่อถามว่า การลาออกครั้งนี้ พร้อมตัดขาดจากพรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่ นายสุชนตอบว่า เป็นเรื่องของอนาคต แต่ตอนนี้เป็นอิสระ พร้อมจะทำงานเพื่อสร้างความปรองดอง แต่ความเป็นพี่น้อง เพื่อน ยังคงอยู่เหมือนเดิม

“สมพงษ์” ขอลยุมนิโทษกรรมให้จบ

ด้านนายสมพงษ์ สระกวี กล่าวว่า การได้เป็น สปท.ครั้งนี้ เพราะก่อนหน้านี้เคยมาช่วยงานคณะกรรมการการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองของ สปท. ที่มีนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ อดีต สปท. เป็นประธาน ต่อมาเมื่อคณะกรรมการชุดดังกล่าวถูกยุบไป ทางคณะกรรมการฯได้เสนอชื่อตนและคนอื่นมาเป็น สปท.เพื่อสานงานต่อเรื่องความปรองดอง จึงมาเป็น สปท.ในโควตาของคณะกรรมการปรองดองฯ ไม่ใช่ในนามพรรคเพื่อไทย หรือ นปช. โดยจะมาเดินหน้าผลักดันเรื่องการนิโทษกรรมให้สำเร็จเพราะเป็นหนทางเดียวที่ทำให้เกิดความปรองดอง จะให้นิโทษกรรมเฉพาะประชาชน ไม่เกี่ยวกับแกนนำและคดียุติธรรมคดีตามมาตรา 112 ใดๆก็ตาม ในส่วนประชาชนที่ต้องโทษคดีเผาบ้านเผาเมือง เห็นว่าควรอยู่ในข่ายได้รับการนิโทษกรรมด้วยเพราะที่ผ่านมาเคยมีการนิโทษกรรมให้นักศึกษาที่เผา

ทำลายสถานที่ราชการในเหตุการณ์วันที่ 14 ต.ค.16 และ 6 ต.ค.19 และเหตุการณ์เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วครั้งที่ผ่านมานายจุฑพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. เคยทักท้วงตนไม่อยากให้ไปเป็น สปท.แต่ตนพิจารณาแล้วอยากมาผลักดันเรื่องการนิโทษกรรม

พท.แนะ กรธ.ควรรับฟังทุกกลุ่ม

นายพอล ปัทมะ อดีต รมว.ต่างประเทศ กล่าวว่า ต้องติดตามเนื้อหารัฐธรรมนูญต่อไปว่าจะเป็นอย่างไร สังคมต้องช่วยคิด ช่วยเสนอ และ กรธ.ควรรับฟังทุกเสียง จากทุกกลุ่ม การร่างรัฐธรรมนูญให้ดี มีความเป็นประชาธิปไตยและคนไทยส่วนใหญ่ยอมรับได้ ทำไม่ยาก ขึ้นอยู่กับผู้รับผิดชอบจะทำหรือไม่ แต่แม้เราได้รัฐธรรมนูญที่ดี ก็ยังไม่ใช่ยาขนาบวิเศษที่จะแก้ทุกโรค ปัญหาอยู่ที่ตัวคนทั้งที่เป็นผู้ใช้ ผู้อยู่ใต้อำนาจรัฐธรรมนูญ ว่าจะตีความอย่างถูกต้องตามตัวอักษรหรือเจตนารมณ์หรือไม่ ปัญหาคือเราจะปลูกฝังวัฒนธรรมประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในประเทศไทยได้อย่างไร เช่น การเคารพการตัดสินใจของประชาชน การไม่ใช้ฝูงชนล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง การบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน การเคารพเสรีภาพในการแสดงออก เพราะถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดบ้านเมืองเดินหน้าลำบาก ปัญหาประเทศมีมากกว่าที่รัฐธรรมนูญใหม่จะช่วยให้ ไม่ว่าจะร่างดีเพียงใดก็ตาม

“อ้อย” ซีปธ.จตุตถ่อ่นไว้จิตใจ ปชต.

นายจตุตถ่อ่น อดีต รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จุโลมหน้า กรธ.แล้ว ผู้มีความรู้ความสามารถทางเทคนิคกฎหมายจำนวนมาก โดยเฉพาะประธาน กรธ.แต่มีจุดอ่อนตรงที่ไม่เคยร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมาก่อนเลย และแนวทางตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว และ 5 ข้อของประธาน กรธ.นั้นมุ่งเน้นไปที่ปัญหาบางปัญหา ที่ดูให้ความสำคัญเกินกว่าปัญหาหลักการใหญ่ที่รัฐธรรมนูญควรมีจึงไปขัดต่อหลักการใหญ่ที่ไม่มีอยู่ใน 5 ข้อ ทำให้มีแนวโน้มที่ร่างรัฐธรรมนูญใหม่มีปัญหาคล้ายกับร่างที่ถูกคว่ำไปส่วน สปท.ยังไม่อาจเชื่อได้ว่า สปท.ชุดนี้จะทำให้เกิดการปฏิรูปได้จริงเพราะการให้ชี้แนะทางการปฏิรูปที่ถูกกำหนดไว้ก่อน เป็นแนวความคิดที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะประชาชนไม่มีส่วนร่วม จึงไม่ใช้การปฏิรูป

ปชป.ดึงวางกรอบไม่คลุม ขรก. โกง

นายวัชร เพ็ชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรอบของ คสช. 5 ข้อที่มอบให้ กรธ. ว่า ในฐานะประชาชนก็ต้องยอมรับ แต่ข้อ 3 ที่ระบุว่าให้มีมาตรการป้องกันไม่ให้การเมืองใช้

อำนาจแสวงประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้องนั้น ถ้าจะให้ถูกต้องที่สุด ต้องเพิ่มคำว่าข้าราชการลงไป คู่กับคำว่าการเมืองด้วย เพราะฝ่ายการเมืองไม่อาจทำการทุจริตได้หากไม่มีข้าราชการเป็นสมุนรับใช้ หรือเป็นตัวการ หรือเป็นผู้สนับสนุน ฉะนั้นการตั้งโจทย์ของ คสช.ราวกับว่านักการเมืองเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาทั้งหมด ซึ่งแท้จริงแล้ว พล.อ.ประยุทธ์ รื้ออยู่แก่ใจ จึงต้องขอความเป็นธรรมจากท่าน กำหนดกรอบให้ครอบคลุมถึงข้าราชการทุกระดับด้วย แม้ทุกวันนี้ขนาดว่าไม่มีนักการเมืองเป็นรัฐมนตรี ยังมีเรื่องส่อทุจริต เช่น การจัดซื้อรถไฟแอร์พอร์ตลิงก์ 4,400 ล้านบาท

“ประยุทธ์” ชวนคนไทยร่วมทำความดี

เมื่อเวลา 09.00 น. ที่บริเวณหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว. วัฒนธรรม พร้อมคณะนำศิลปินดาราร อาทิ นายจรรพศักดิ์ชัย ไม้งาม หรือแจ็ก แบล็กแจ็ก น.ส.นงผณี มหาดไทย หรือจ๊ะ อาร์สยาม เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เพื่อมอบธงสัญลักษณ์ถือศีลกินเจประจำปี 58 และเชิญชวนนายภค และ ธรรม.กินเจ โดย พล.อ.ประยุทธ์ ได้ชิมอาหารเจเกือบทุกชนิด พร้อมกล่าวว่า “ภรรยาผมก็ทานเจ แต่ผมช่วงนี้ก็ลดๆทานเนื้อลง เป็นอะไรไม่รู้ ทานไม่ค่อยได้ อย่างตอนไปสหรัฐอเมริกา ก็ทานไม่ได้ ปกติเมื่อก่อนชอบทานเนื้อมาก ตอนนี้ได้กลิ่นเนื้อแล้วรู้สึกได้กลิ่นแปลกๆ อาหารเจเป็นสิ่งที่ดี ขอให้ทุกคนทำเพื่อให้เกิดความสมดุลกับตัวเอง สร้างบุญกุศล และขอให้ทุกคนร่วมกันทำความดี” ขณะที่ช่วงที่แนะนำให้อีกกับศิลปินที่มาร่วมกิจกรรม พล.อ.ประยุทธ์พยายามจะเอ่ยชื่อศิลปิน พร้อมทำท่าเหมือนกำลังคิดว่าศิลปินแต่ละคนเป็นใครบ้าง จ๊ะ อาร์สยาม จึงกล่าวกับนายภค ว่า “จะกินหูจะกะวันนี่ตั้งแต่ตัวเรียบร้อย อาจจะจำไม่ได้” นายภคจึงหัวเราะก่อนที่จะกล่าวว่า “อ้อจำได้แล้ว” จากนั้นนายภคเดินขึ้นตึกไปเป็นประธานการประชุม ครม.

จุนสื่อไวยแต่ต้องไม่ได้

ภายหลังการประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้สัมภาษณ์ถึงการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนว่า ปัญหาของตนวันนี้เพียงขอความเข้าใจอย่างต่อเนื่องมากหนัก หลายคอลัมน์นิสต์ไม่รู้เขียนมาได้อย่างไร นอนตื่นขึ้นมาเขียนส่งสำนักพิมพ์แล้วนอนต่อหรือเปล่า วันรุ่งขึ้นก็ตื่นมาแล้วเขียนใหม่ เขียนมาอย่างนั้นแก้กันหมดแล้ว 60-70 ปีก็เขียนแบบเดิม หากินแบบนี่ตลอด ไม่มีข้อมูลแล้วคนทั้งประเทศก็อ่าน ถูกมอมเมา ทั้งนี้หลายเรื่องที่รัฐบาล

ทำล้นเป็นสิ่งใหม่ แต่พวกเขาไม่ค่อยรู้ รู้เพียงว่า ละเมิดสิทธิมนุษยชน ละเมิดจรรยาบรรณสื่อ ถามว่า สื่อทั้งหมดมีใครถูกคิดคุกบ้างมีหรือยัง ทำไมเรียก คนมาคุยก็ไม่ได้หรือ สื่อนี้และไม่ได้เลยหรือ ถ้ามัน เข้าใจผิดก็เชิญมาคุยเพื่อให้เกิดความเข้าใจ จากนั้น จะไปเขียนอย่างไรก็เป็นเรื่องของท่านแต่อย่าให้เป็น เสรีชนประชาชนจนเกินไป ประเทศชาติมันเสียหาย วันนี้สถานการณ์มันไม่ปกติ แล้วยังเขียนข่าวแบบ เดิมอยู่อย่างนี้ มันไม่ได้ ถ้าวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ก็ รับทั้งหมดต้องเห็นใจบ้างว่า ไม่ใช่พระคุณเป็นมนุษย์ ก็มีอารมณ์บ้างเป็นบางเวลา

ยันไม่ได้ขยับมือ "โอบามา" ก่อน

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่า คนทำคนเดียว ก็ไม่ไหวไปประชุมยูเอ็นร้อยครั้งก็ไม่ได้ เพราะ ทุกคนเสพยาจากหนังสือพิมพ์และโซเชียลมีเดีย ทำให้ถูกมองว่าประเทศไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง เมื่อถามว่า นายกฯจะเตือนสื่อที่พูดถึงหรือไม่ พล.อ. ประยุทธ์ตอบว่า "เตือนหลายครั้งแล้ว เจอเรียกมาคุย ก็คุยแล้ว ก็คุยดี เจอกันหลายครั้งก็พูดว่าเข้าใจ" เมื่อถามว่า จะเรียกตัวแทนบีบีซีไทยมาพูดคุยด้วยหรือไม่ กรณีวิจารณ์เรื่องที่นายกฯจับมือกับนายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า จะคุยทำไม ที่เขาพูดเป็นข้อเท็จจริงหรือ แล้วก็เชื่อเขาหรือ "มาถามผมสิผมยืนอยู่ เขาเดินมาแล้วจับมือผม ผม ก็จับมือกับเขาแล้วจะไปขอเขาทำไม ผมก็มีหน้ามีตา ไปในฐานะผู้นำประเทศ แล้วเขาจะไม่จับมือผม เพราะอะไร หรืออยากจะไม่ให้เขาจับมือจะได้เขียน กันได้ใหญ่โต แล้วเห็นหรือไม่รูปที่ถ่ายร่วมกันกับ เขา 4 คน มีหรือเปล่า บีบีซีชี้แจงหรือไม่ ต่างประเทศ ก็โพสต์แล้วไม่ใช่หรือว่าทำไม่ถูกต้อง"

คสช. ขยับสำรวจข้อมูลทุกด้าน

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า นอกจากนี้ สื่อควร จะมองรัฐบาลในภาพรวมบ้างว่าทำอะไรไปบ้าง ถ้า ไม่เรียนรู้ตรงนี้จะเขียนข่าวเป็นท่อนๆ ท้ายที่สุดคน ทำอะไรมาบ้างก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาเลย ประชาชน ไม่เคยได้รับรู้ ท่านต้องการให้ประชาชนเฝ้าอยู่แบบนี้ หรือ องค์กรไม่เป็น วันหนึ่งคนทำให้เขาฉลาด ความจริง เขาฉลาดอยู่แล้วแต่ถูกปิดตาด้วยความยากจนแล้ว มีคนมาแสวงหาผลประโยชน์ คนไทยไม่โง่แต่ใคร ที่ไปหลอกลวงถือว่าไปตูดถูก แต่ไม่เคยหลอกพวก เขา เพียงแต่ให้เวลากับคนที่กำลังทำงานให้อยู่แล้ว สามารถแสดงความคิดเห็นได้ว่าดีหรือไม่ดีมอบหมาย ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปชี้แจง ไม่มีรัฐบาลไหน ทำแบบนี้ การสั่งงานแบบทหารจะต้องสั่งแบบนี้อีก เดียว คสช. จะไปเดินด้วยเพื่อสำรวจข้อเท็จจริงด้าน

ต่างๆ ที่ผ่านมามีข้อมูลสถิติใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้

ย้ำทำประชาธิปไตยให้ถูกต้อง

ต่อมาเวลา 15.00 น. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้โอวาทกับ คณะนักเรียนผู้ชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย และการอ่านฟังเสียงว่า การเดินทางประเทศต้อง ไม่ลืมประวัติศาสตร์ ต้องปรับตัวแต่ต้องไม่ลืม ของเก่าที่สำคัญเยาวชนควรใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ต้องสนใจใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองให้ได้ ที่ คนเข้ามาตรงนี้ เพราะต้องการให้บ้านเมืองกลับสู่ความสงบ และไม่มีอะไรแก้ไข ถ้าตนไม่เข้ามา บ้านเมืองก็จะเสียหาย ทุกอย่างติดล็อก บิดเบือน ตั้งแต่ตนเข้ามามีเรื่องร้องเข้ามาที่ศูนย์ดำรงธรรม กว่า 2 ล้านเรื่อง แก้ไปแล้วกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ และจะเดินทางด้วยคำว่าประชาธิปไตยอย่างเดียว ไม่ได้ มันคงต้องทบทวนกันใหม่ ทำประชาธิปไตย ให้ถูกต้องและมีธรรมาภิบาล มีรัฐบาลที่สุจริตโปร่งใส "ประวัติ" แจงปม "บิกโด้ง-บิกหมู" จบแล้ว

เมื่อเวลา 18.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ วรมุขารณ รองนายกรัฐมนตรี และ รว.ก.ลาโทม กล่าวถึงข่าวความขัดแย้งระหว่าง พล.อ.อุดมเดช สีสุนทร รรม.ก.ลาโทมและอดีต ผบ.ทบ. กับ พล.อ. ชีร์ชัย นาควานิช ผบ.ทบ. หลัง พล.อ.ธีรชัยสั่งระงับ การปรับย้ายนายทหารกองทัพบกที่ พล.อ.อุดมเดช ได้ลงนามก่อนเกษียณอายุราชการว่า ไม่มีอะไร ผบ.ทบ.คนเก่าและ ผบ.ทบ.คนใหม่คุยกันเรียบร้อย ตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค.แล้ว อาจจะเข้าใจอะไรผิดกัน ไปเขียนเสียจนเหมือนทะเลาะกันเขาไม่ได้ทะเลาะ กันส่วนที่ พล.อ.ธีรชัยสั่งปรับภูมิทัศน์ที่กองบัญชาการ กองทัพบกอาจจะมองกันคนละแบบคนละด้าน ไม่ใช่ เรื่องใหญ่อะไร เมื่อถามว่าในฐานะพี่ใหญ่ได้พูดคุย กับทั้งสองคนหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า ไม่ใช่ เป็นพี่ใหญ่ ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาที่ต้องดูแล ทั้งคู่ทำงานเพื่อกองทัพ เมื่อถามว่าเกรงจะเกิดแรง กระเพื่อมหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่าไม่มีร้อย เปอร์เซ็นต์ จบไปแล้วสบายใจได้

พล.อ.อุดมเดช สีสุนทร รรม.ก.ลาโทมและ อดีต ผบ.ทบ. กล่าวว่า เป็นเรื่องปกติ ไม่มีอะไร รอฟังผู้ใหญ่ก็แล้วกัน

"บิกหมู" ย้ำภารกิจหลัก กกล.รส.

เมื่อเวลา 09.00 น. ที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.หญิง ศิริจันทร์ จาทอง รองโฆษก คสช. เปิดเผย ภายหลังประชุมสำนักเลขาธิการ คสช. มี พล.อ. ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. ในฐานะเลขาธิการ คสช.

เป็นประธานว่า ที่ประชุมได้ชี้แจงถึงการปรับโครงสร้าง การจัด คสช. เพื่อให้ความเหมาะสมสอดคล้องและ สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างใหม่มี 2 กลุ่มงานหลัก คือ กลุ่มงาน ขับเคลื่อนการบริหารแผ่นดินและกลุ่มงานขับเคลื่อน การกิจการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยกลุ่มงาน ขับเคลื่อนการกิจการรักษาความสงบเรียบร้อย มี ผบ.ทบ. ในฐานะเลขาธิการ คสช.เป็นผู้กำกับดูแล มีการกิจสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การปฏิรูป ประเทศ การช่วยเหลือประชาชน สนับสนุนการบริหาร ราชการแผ่นดิน โดยแบ่งเป็น 5 ส่วนงาน ประกอบด้วย ส่วนอำนวยการ ส่วนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย ส่วนงานการบริหารราชการแผ่นดิน ศูนย์ปรองดอง สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปและกองกำลังรักษาความ สงบเรียบร้อย (กกล.รส.) ส่วน กกล.รส. นั้น ผบ.ทบ. เป็น ผบ.กองกำลัง โดยเลขาธิการ คสช.ย้ำให้ กกล. รส. (แม่ทัพภาค) ลงภารกิจดูแลสถานการณ์บ้านเมือง รักษาความปลอดภัย และช่วยเหลือประชาชน

ตั้งทีมจรรยาวัฏพรมทั่วไทย

"เลขาธิการ คสช.มอบแนวทางการทำงาน ที่จะใช้ความร่วมมือกันของทุกส่วนราชการ ทั้ง ตำรวจ ทหาร พลเรือน ในการขับเคลื่อนภารกิจ ต่างๆ เพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการเดิน หน้าตามโรดแมปของ คสช.และการบริหารราชการ แผ่นดิน โดยมีงานเร่งด่วนที่จะต้องรีบดำเนินการ คือ สร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชนในเรื่อง ร่างรัฐธรรมนูญการรับมือกับปัญหาภัยแล้ง โดยให้ จัดคณะทำงานร่วมกันลงพื้นที่เข้าชี้แจงและรับฟัง ความต้องการของประชาชนนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ให้ตรงจุด การลงพื้นที่เป็นลักษณะนำข้อเท็จจริง ความคืบหน้าเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินไปแจ้ง ให้ประชาชนได้ทราบนำไปสู่การร่วมมือและป้องกัน ไม่ให้มีผู้ใดนำข้อมูลไปบิดเบือนเพื่อให้ประชาชน เกิดความสับสน" พล.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวและ ว่าคณะทำงานที่ลงพื้นที่พบปะประชาชนจะประกอบด้วย ฝ่ายจังหวัด ตำรวจ กกล.รส. และส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ มีศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอ เป็นกลไกหลักขับเคลื่อนตามแนวทางขั้นต้น ควบคู่ไปกับการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ที่ กระจายแผนงานและโครงการต่างๆไปให้กองกำลัง รักษาความสงบเรียบร้อยประจำจังหวัด ดำเนินการ ในทุกพื้นที่

อิมพอกถล่มเว็บรัฐมีความผิดนะ

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม.

ว่ากรณีซึ่งเกิดเหตุ นายกษฝักชี้แจงว่าที่ผ่านมา เพียงแต่ปรากฏในที่ประชุม ครม. ให้ไปศึกษาข้อดี ข้อเสียยังไม่อนุมัติให้ดำเนินการ แต่มีความพยายาม บิดเบือนและชักชวนของคนบางกลุ่มให้เข้าถล่ม เว็บไซต์ของรัฐให้ล่ม เป็นการทำผิดกฎหมาย เพราะ มีร่องรอยเคาะกลางห้องเหลือเจ้าหน้าที่ที่สามารถสอบสวน หาตัวคนทำผิดได้ ดังนั้นฝักเตือนกลุ่มที่พยายาม ยุยง ขอให้เห็นแก่ประเทศและประชาชนทุกคน

หลาน "ปลอดประสพ" คุมป่าไม้

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการการเมืองและ ข้าราชการประจำหลายตำแหน่ง อาทิ พล.อ.สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ เป็นที่ปรึกษา รมว.พลังงาน รับโอน น.ส. กนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา สำนักงาน ราชบัณฑิตยสภา เป็นเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ นายเกรียงศักดิ์ สืบสายหาญ ที่ปรึกษาด้านข่าวกรองความมั่นคงและสถาบันหลัก สำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นรองผอ.สำนักข่าวกรอง แห่งชาติ พ.ต.ท.สุพจน์ นาคเงินทอง รองผู้อำนวยการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็น ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นายวิมล จันทโรทัย รองปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เป็นอธิบดีกรมประมง นาย ชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่ง เป็นอธิบดีกรมป่าไม้ น.ส.สุทธิลักษณ์ ะวี วรธนะ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็น อธิบดี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

"กรีฑา-อาร์กัย-พรรณี" ผงาดอธิบดี

ม.ล.ปุ่นพิทักษ์ สมิตี ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวที่กระทรวงแรงงานว่า ครม.มีมติแต่งตั้งข้าราชการ ระดับสูง ของกระทรวงแรงงาน ทดแทนตำแหน่ง ที่เกษียณอายุและว่างลง เช่น ให้นายกรีฑา สพโชค ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานเป็นอธิบดีกรมพัฒนา ฝีมือแรงงาน (กพร.) นายอาร์กัย พรหมณี รองปลัด กระทรวงแรงงาน เป็นอธิบดีกรมการจัดหางาน (กจก.) น.ส.พรรณี ศรียุทธศักดิ์ รองปลัดกระทรวง แรงงานเป็นอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ขณะที่ตำแหน่งเลขาธิการประกันสังคม (สปส.) ยังไม่มีการแต่งตั้ง

ศาลยกคำร้อง "ปู" ฟ้อง อสส.

วันเดียวกันเวลา 09.30 น. ที่ห้องพิจารณา 712 ศาลอาญา ศาลอ่านคำสั่งในคดีที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นโจทก์ ฟ้องนายตระกูล วินิจนัยภาค อดีตอัยการสูงสุด (อสส.) นายชุตติชัย สาขาการผู้ตรวจการอัยการ อดีตอธิบดีอัยการสำนักงาน คดีพิเศษ นายสุรศักดิ์ ศรีรัตน์ตระกูล อดีตอัยการ

สำนักงานการสอบสวนและนายภคินันท์ รัชประมุข รองอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวน ร่วมกัน เป็นจำเลยที่ 1-4 ในความผิดฐานร่วมกันปฏิบัติ หน้าที่มิชอบ ร่วมกันกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ในการยุติธรรม กรณีที่จำเลยทั้ง 4 เป็นคณะทำงาน พิจารณาคดีโครงการจำนำข้าวและเห็นสั่งฟ้อง น.ส. ยิ่งลักษณ์ มีนายสมหมาย ภูทรัพย์ ทนายความ โจทก์ มาฟังคำสั่งคดี ศาลพิเคราะห์คำฟ้องตามข้อกฎหมาย แล้วเห็นว่า การกระทำของจำเลยทั้ง 4 ขอบด้วย กฎหมาย ไม่อาจรับฟังว่าจำเลยทั้ง 4 กระทำความผิด ตามฟ้อง ให้ยกฟ้อง

ภายหลังนายสมหมายกล่าวว่า ทีมทนาย จะต้องหารือว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อและเชื่อว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์จะอุทธรณ์คำสั่งต่อไป

คนไทยเสนอ ส.ส.มีวาระ 2 ปี ป้องกัน ปว.

นายอุเทนชาติภิญโญ หัวหน้าพรรคคนไทย กล่าวโจมตี ส.ส. 200 คน ว่า ดูแล้วเหมือน ขวดเก่าในถังใหม่ ไม่ได้ผลิตไปจากที่ลาดไว้ ส่วน กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกษและหัวหน้า คสช. ระบุว่า หากไม่ได้เสนอตัวเป็น ส.ส.หรือ กรธ. อย่างวิพากษ์วิจารณ์หรือเสนอแนะนั้น ไม่ถูกต้อง ควรเปิดกว้างรับฟังข้อเสนอต่างๆเพื่อผลประโยชน์ ของประเทศอย่างน้อยควรมีเวทีให้พูดคุย และควร นำประเด็นข้อเสนอแนะที่ได้ไปต่อยอด ส่วนที่พรรค คนไทยเคยเสนอต่อ คสช. อาทิ กรอบแนวคิดด้าน การปฏิรูปที่เน้นย้ำการถอดอมลตราจ่ายของประเทศ และครวัเรือน ก็ไม่ได้รับการตอบสนอง มีเพียงนำไปใช้ในลักษณะบิดเบือนไปจากข้อเสนอ รวมถึง ขอเสนอกำหนดวาระของสภาผู้แทนราษฎรมีวาระ 2 ปี เพื่อให้ ส.ส.แข่งขันกันทำงานและป้องกันการ ปฏิวัติ เพราะที่ผ่านมาอยู่ไม่ครบ 4 ปีกันอยู่แล้ว ส่วนกรธ.21คนเมื่อเห็นรายชื่อแล้วยังไม่ไขว่คว้าไม่สามาร ออกแบบร่างรัฐธรรมนูญแก้ปัญหาของประเทศได้

ยื่นหยัดด้านเผด็จการ คสช.

อีกเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ 6 ตุลาคมหน้าหอประชุม ใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำพระจันทร์ มูลนิธิ วิจารณ์ประชาธิปไตย กลุ่มญาติวิรัชน พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเหตุการณ์ 6 ตุลาคม ได้จัดงานรำลึก 39 ปีเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 19 โดยพิธีทำบุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศล ให้ผู้วายชนม์ วางพวงมาลา อ่านบทกวีและการกล่าว สวดดี ท่ามกลางการจับตาเข้มของเจ้าหน้าที่ข่าวกรอง ทั้งตำรวจและทหาร เป็นที่น่าสังเกตงานในปีที่ไร เงามของบุคคลสำคัญทางการเมือง ขณะที่ผู้ร่วมงาน เกือบทั้งหมดเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงกลุ่มนักศึกษาและ ที่เคลื่อนไหวต่อต้าน คสช. ทั้งนี้ นายนครินทร์ เมฆ- ไตรรัตน์ รองอธิการบดี มธ. ได้เข้ามาขอให้ผู้จัดงาน

ไม่ให้กลุ่มนักศึกษาใช้เครื่องขยายเสียงกล่าวปราศรัย ทางการเมืองทำให้หายงงงง วิฉจะกุล นักวิชาการ อิสระ อดีตแกนนำ 6 ตุลา ใช้เครื่องขยายเสียง กล่าวโจมตีฝ่ายบริหาร มธ.ที่เอาแต่จะขัดขวางการ จัดงาน ขณะที่กลุ่มนักศึกษาได้นำป้ายผ้าข้อความ "สืบสานอุดมการณ์ 6 ตุลา ต่อต้านเผด็จการ คสช." มาชูแทน จากนั้นกลุ่มนักศึกษาได้ชักชวนผู้ร่วมงาน เคลื่อนขบวนออกมาที่สนามหลวง เพื่อนำผ้าสีดำ ขนาดใหญ่ไปล้อมบริเวณ โคนต้นมะขามต้นหนึ่ง ที่ เชื่อว่าจะเป็นต้นเดียวกับที่มีการแขวนคออดีตนักศึกษา จากนั้นร่วมกันร้องเพลงเสียดวงแห่งศรัทธาเพื่อเป็นการไว้อาลัย

☆ มีต่อหน้า 15

เวลาน้อย

☆ ต่อจากหน้า 11

สาปแช่งเผด็จการจงพินาศ

ต่อมาเวลา 18.00 น. กลุ่มนักศึกษา นำโดย นายสิริวัณฐ์ เสรีวิวัฒน์ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มธ. แกนนำกลุ่มประชาธิปไตยศึกษา นายพงษ์นรินทร์ นนท์กล้า นายวีรชัย เฟนดี แกนนำกลุ่มนักศึกษาพิทักษ์ ประชาธิปไตย ม.รามฯ นัดมวลชนรวมตัวบริเวณปฏิมา- นุสรณ์ 6 ตุลาฯ หน้าหอประชุมใหญ่ มธ. ทำพระจันทร์ จัดกิจกรรมรำลึกเหตุการณ์ 6 ตุลา โดยมี พ.ต.ท.สมยศ อุดมรักษาทรัพย์ รอง ผกก.สส.สน.ชนะสงคราม นำ กำลังมาดูแลและควบคุมเนื้อหาการจัดกิจกรรมอย่าง ใกล้ชิด ขณะที่มีแกนนำด้านรัฐประหารคนสำคัญๆ อย่าง นายอานนท์ นำภา กลุ่มพลเมืองได้กลับและ มาวลชนคนเสื้อแดงเข้าร่วมคับคั่ง จากนั้นทางกลุ่มได้ เคลื่อนขบวนออกจาก มธ.มายังใต้ต้นมะขาม ฝั่ง ตรงข้าม พร้อมชูป้ายข้อความว่า "เขاطดสอนเก้าอี้ ด้วยที่เร้า" ก่อนทั้งหมดจะร่วมกันจุดเทียนร้องบทเพลง เพื่อมวลชน และตะโกนคำว่า เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ ก่อนแยกย้ายกันกลับ

ขณะที่อาคารกิจกรรมนักศึกษา มธ. ศูนย์รังสิต กลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย องค์การ นักศึกษารวมศาสตร์และสหภาพน้ำโคม จัดงาน "6 ตุลาคม พินาศสิ้นรัง" มีงานเสวนา "6 ตุลาคม ชาตินิยม อุดมการณ์" มีการแสดงละครสั้นผ่านบทกลอน ของ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และร่วมจุดเทียนรำลึกถึง เหตุการณ์ ท่ามกลางบรรยากาศเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย มีตำรวจจาก สภ.คลองหลวง มาสังเกตการณ์ และรักษาความปลอดภัย

ชวานาเชือกันบ้างอย่าฝืนปลุกข้าว

วันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกษ และหัวหน้า คสช. กล่าวภายหลังการประชุม ครม. ถึงมาตรการดูแลเกษตรกรว่า วันนี้สถานการณ์ไม่ ปกติเศรษฐกิจโลกมีปัญหอากาศเปลี่ยนแปลงฉะนั้น

เราต้องปรับตัว ต้องเชื่อใจกันบ้าง หากยังฝืนแล้วเสียหายรัฐดูแลไม่ไหวเพราะมันเยอะ วันนี้สั่งดูแลทั้งข้าว ยาง สวนผลไม้ ชาวนาต้องนึกถึงชาวสวนผลไม้ด้วยเข้าใจว่าต้องมีรายได้แต่จะทำกันอย่างไร ดังนั้นพี่น้องต้องช่วยดูแลบ้างสมัครใจบ้างที่จะเปลี่ยนการปลูกพืชที่มีราคาถ้าปลูกอะไรที่ขาดทุนแล้วให้รัฐอุดหนุน หรือสนับสนุนทั้งหมดเป็นไปได้ เวลาตั้งงบประมาณใหม่ 2.75 ล้านล้านบาท ต้องตัดตัวหนึ่งไปใช้หนี้เงินก็มีใช้น้อยลงไปเรื่อย ลงทุนก็ไม่ได้

มีนมมีแต่รายจ่ายเก็บภาษีก็ค้าน

ผู้สื่อข่าวถามว่า หากชาวนาปลูกพืชอื่นแทนข้าวรัฐบาลจะไปหาตลาดให้หรือไม่ นายกฤษฎาตอบว่า เขาเป็นว่าเกษตรกรสมัครใจหรือไม่ ถ้าสมัครใจเท่าไรก็รายให้อ่างมา ขณะนี้กำลังสำรวจ มีเวลาอีก 20-30 วัน วันนี้เขาทำแผนที่พื้นที่น้ำแล้งออกมาแล้วชัดเจน แบ่งเป็นแดง เหลือง ขาว ซึ่งพื้นที่สีแดงอันตรายมากที่สุด ส่งน้ำไม่ได้แน่นอน ส่วนที่ปลูกอะไรไม่ได้เลยต้องดูเรื่องอาชีพเสริมอื่น เช่น เลี้ยงสัตว์ ที่ให้ขยายเวลาอีกร่วมเดือนเพื่อไปสำรวจความสมัครใจของเกษตรกร ให้กระทรวงมหาดไทยไปดูทุกพื้นที่ ดูทุกแปลงนา การสั่งงานจากทหารต้องตั้งแบบนี้ จะให้ คสช.ไปเดินสำรวจด้วยว่า ทำนาเป็นเจ้าของที่ดินกันจริงหรือไม่ หรือเช่าที่ดิน เช่ากันอย่างไร มีแต่ข้อมูลสถิติใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ เครื่องมือมีเยอะแต่ไม่เคยใช้บริหาร อยู่กันอย่างนี้ถ้าไปจ่ายเงินเข้าบัญชี จบแล้วปีหน้ามาใหม่ ต้องเอาเงินล่วงหน้ามาใช้หมดทำอะไรก็ไม่ได้ทำให้ทำเดือดร้อนไปหมด เก็บภาษีก็ไม่ได้ แล้วรัฐบาลจะเอาเงินจากที่ไหนมาบริหารทำถนนหนทาง ระบายน้ำ ขุดลอก คูคลอง ราชการก็เลิกลาออกหมดเพราะไม่มีเงินจ่าย

แบะท่าหนุนซื้อเรือดำน้ำไว้ต่อรอง

อีกเรื่อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจะหว่านให้อิวาทคณะนักเรียนผู้ชนะเลิศการประกวดมารยาทไทยและการอ่านฟังเสียง โดยสอบถามนักเรียนเตรียมทหาร พลธวัชณ์ ฉิริรัตน์กุล หนึ่งในคณะนักเรียนว่า อยากเรียนเหล่าทัพใด ได้รับคำตอบว่า ทัพเรือ พล.อ.ประยุทธ์จึงถามกลับอย่างอารมณ์ดีว่า ทำไมไม่เลือกทหารบก เลือกกองทัพเรือ ช่วงรอเรือดำน้ำก็เรียนจบพอดี ประเทศไทยไปไหนไม่ได้ เพราะค้ำกันทุกเรื่อง วันหน้าต้องระวังให้ดี การคุ้มครองเส้นทางเดินเรือรอบบ้านเรามีหมด เพื่อสร้างสมดุลแห่งอำนาจให้เท่าเทียมกันจะได้ไม่ดูรังแกแข่งชิงทรัพยากรทางทะเล ที่มองว่ามีผลประโยชน์จะมีตรงไหน เพราะซื้อแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล เงินได้โตะอะไรก็ไม่มี



Thailand

นายกฯ ถกกรม.

เตรียมรับมือภัยแล้งปี 59

นายกรัฐมนตรีร่วมประชุม ครม. พิจารณามาตรการรับมือภัยแล้งปี 2559 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอของบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรกว่าหมื่นล้านบาท

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวานนี้ มีวาระสำคัญ อาทิ นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ได้เสนอเรื่องการส่งเสริมการเกษตรให้เป็นแปลงใหญ่ โดยยึดระบบโซนนิ่ง และการบริหารจัดการน้ำ ขณะที่พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งทั้ง 8 มาตรการ ที่ใช้งบประมาณ 11,500 ล้านบาท

ด้านนายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนว่า ขณะนี้ยังคงมีปริมาณน้อย โดยเฉพาะ 4 เขื่อนหลัก มีปริมาณรวม 3,182 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าน้อยกว่าความต้องการใช้ในช่วงหน้าแล้งที่ต้องมีปริมาณ 3,500 ล้านลูกบาศก์เมตร และในภาพรวมทุกภูมิภาคไม่เหมาะแก่การทำนาปรัง ยกเว้นภาคตะวันออก และพื้นที่รอบเขื่อนกักเก็บน้ำสิรินธร จึงขอความร่วมมือประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาให้งดปลูกข้าวนาปรัง ทั้งนี้จะให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานทุกจังหวัด ลงพื้นที่ขอความร่วมมือและทำความเข้าใจกับประชาชน



© PORNCHAI KITTIWONGSAKUL / AFP



หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ขยายข่าวความจริงให้ประชาชนคนไทยได้อ่านอย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุดในประเทศไทยฉบับนี้ **ท่ามกลางฝนฟ้าที่ชื้นฉ่ำ แต่น้ำใน 4 เขื่อนหลัก ยังต่ำกว่าปกติ ...๐๐... เจอแค่ ทางๆมูจี้แก ที่ หอบเอาพายุนฝนหล่นกรุงเทพฯ เท่านั้น ก็เล่นเอาคนกรุงเทพฯ ย่ำแย่ไปตามๆ กัน ถนนหลายสาย กลายเป็นคลอง รถราไม่สามารถสัญจรไปมาได้ โดดออกมารับหน้ากับสื่อ นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าฯ กทม. ยอมรับปริมาณน้ำฝนมากเกินที่จะรับไหว แม้ จะล้างท่อลอกคูคลองเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า แล้วก็ตาม คงต้องรอให้อุโมงค์ยักษ์ระบายน้ำบางซื่อสร้างให้แล้วเสร็จ มั่นใจว่า จะสามารถแก้ปัญหาหน้าท่วมขังไม่ต้องรอการระบายนานได้อย่างแน่นอน ...๐๐... เสียตายก็แต่ พายุฝนมูจี้แกแกผิดที่ เม็ดฝนส่วนใหญ่ ตกได้ 4 เขื่อนหลัก ไล่ตั้งแต่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยฯ และ เขื่อนป่าสักฯ ทำให้ ปริมาณน้ำรวมกันใน 4 เขื่อนหลัก ถึงวันนี้ มีแค่ 3,182 ล้าน ลบ.ม. เท่านั้น ฤดูฝนเหลืออยู่แค่ 23 วัน ความหวังที่จะมีเม็ดฝนหล่นจากฟ้าไหลเข้าเขื่อน ต้องบอกว่า มันเลื่อนลอย คงต้องคอยแต่ปาฏิหาริย์เพียงอย่างเดียว ...๐๐... ปี 2557 ที่ผ่านมา น้ำใน 4 เขื่อนหลัก รวมกันแล้วยังมากกว่า มีถึง 5,968 ล้าน ลบ.ม. ยิ่งแค่ เพียงพอให้อุปโภคบริโภค และ ผลักดันไม่ให้น้ำทะเลหนุน เท่านั้น ไม่เหลือพอให้ทำนาปรังได้ ปีนี้ถ้าไม่มีปาฏิหาริย์ มีน้ำใน 4 เขื่อนหลัก แค่ 3,182 ลบ.ม. อย่าว่าแต่ ต้องงดทำนาปรังเลย แม้แต่น้ำอุปโภคบริโภค ของคนกรุงเทพฯ ก็ขาดแคลนที่นี่ยารอนว่า เห็นที่จะหนีปัญหาภัยแล้งไม่พ้น ในแล้งหน้าแห่งนี้ ...๐๐... ยืนยันเสียงแข็ง **ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล** เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และ ประธานมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พูดถึง **ต้นเหตุของปัญหาภัยแล้ง** เกิดขึ้นเพราะ **การบริหารจัดการน้ำผิด****

พลาด ทำให้ ต้นทุนน้ำใน 4 เขื่อนหลักเหลือน้อย จากการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนมากเกินไป ในขณะที่ คุณคลองหนองบึงตื่นเขิน เพราะ ไม่ได้รับการดูแลจากผู้รับผิดชอบ ก็ไม่รู้ทั้ง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ที่รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการน้ำในเขื่อน และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่รับผิดชอบเรื่องการขุดลอกคลองหนองบึง จะพอเป็นที่พึ่งให้ประชาชนได้ไหมจะ ...๐๐... ก็ไม่มีอะไรให้เซอร์ไพรส์ ประธานยกร่างรัฐธรรมนูญคนใหม่ ได้แก่ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นักกฎหมายจอมเก๋าก๊วย 77 ปี ที่เลือกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญอีก 20 คน ด้วยตนเอง ตรงตามที่ บารอน อ่านใจ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ไร้ล่วงหน้า ที่ทำเป็นยกทำแบ่งรับแบ่งสู้ ขอพบกับ “บิ๊กตู” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้า คสช. เพียงเพื่อขอแต่งตั้งกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญด้วยตัวเอง ทั้งนี้ เพื่อความคล่องตัวในการทำงานที่ต้องทำกันเป็นทีม ครับ เมื่อ บิ๊กตู โอเค ไม่มีข้อแม้ อาจารย์มีชัย ก็เซย์เยส ทันที ...๐๐... ออกมาในรูปแบบนี้ บารอน ว่า จากนี้ต่อไปนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ในฐานะประธานยกร่างรัฐธรรมนูญ ต้องแบกภาระรับผิดชอบไว้เต็มสองบ่า ไม่ว่าจะผลจะออกมาเป็นอย่างไร จะได้รับช่อดอกไม้ หรือ ก้อนอิฐ อีกไม่เกิน 180 วัน ได้เห็นกัน ...๐๐... ประสา บารอน ดู ข้อกำหนด 5 ข้อ ของ คสช. ที่กำหนดให้เป็นกรอบในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แล้ว เหมือนกับเป็นรัฐธรรมนูญในฝันของประชาชน ก็ขึ้นอยู่กับ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ แล้วละครับ จะทำให้ฝันของประชาชนเป็นจริงได้หรือเปล่า โดยเฉพาะ เรื่องการปรองดอง และ การทำให้ทุจริตคอร์รัปชันหมดไป เป็นเรื่องที่ต้อง เวต แอนด์ ซี ...๐๐... แต่ที่แน่ๆ คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ หรือ คปป. ที่ รัฐธรรมนูญฉบับบวรศักดิ์ ที่ถูกคว่ำไป ให้กำเนิดไว้ ที่นี้ บารอน ยังเชื่อว่า เขียนรัฐธรรมนูญใหม่ เขียนยังไง ก็ต้องคงไว้ เพียงแต่ จะเขียนให้ดูสวยหรูยังไง และ จะเอาไว้ตรงไหนในรัฐธรรมนูญเลย หรือ ในบทเฉพาะกาล ...๐๐... ประสา บารอน ได้แต่ร้องเพลงรักกันไว้เถิด เมื่อ “บิ๊ก

หมู” พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ.หมาดๆ ลงนามยกเลิก คำสั่งโยกย้ายนายทหาร ของ “บิ๊กโด่ง” พล.อ.อุดมเดช สีต

บุตร อดีต ผบ.ทบ. เพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหาร 14 ที่เพิ่งเกษียณถวิล
ยังติดเก้าอี้อยู่เลย ที่ให้ **พล.อ.คชาชาติ บุญดี** ผบ.ป.1 รอ. นายทหาร
ฝีมือดี มีบทบาทสำคัญในการดูแลความสงบพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่
ช่วงการชุมนุมทางการเมือง ต่อเนื่องในช่วงปฏิวัติจนถึงปัจจุบัน ให้
ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผบ.มทบ.11 แล้ว **เซ็นในคำสั่งใหม่**
ให้ไป **ดำรงตำแหน่ง ฝ่ายเสนาธิการประจำกองทัพภาค 3**
แทน เท่ากับเอาไปแขวนไว้ลอยๆ ...●●... บรรทัดนี้ **บารอน** ต้อง
ชม **น้ำจิตน้ำใจชายชาติทหาร** ของ **พล.อ.คชาชาติ บุญดี** ที่
ไม่ถือ ไม่อื้อ **น้อมรับคำสั่ง** แล้ว **เดินทางไปรายงานตัว** ที่ **กอง**
ทัพภาค 3 พิษณุโลก ทันที เมื่อเช้าวันพุธที่ผ่านมา เดินมาถูกทาง
แล้วครับ **เป็นทหารต้องมีวินัยเป็นหลักยึด** เชื่อว่าอีกไม่นานซ้ำ
ฟ้าหลังฝน ความสดใสจะกลับคืนมา ...●●... **ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย** ร่วมกับ **สภาผู้ส่งสินค้าทาง**
เรือแห่งประเทศไทย ชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ
การ **“เจาะตลาดอาเซียนอย่างมืออาชีพด้วยจังหวัดเศรษฐกิจพิเศษ” ครั้งที่ 2** อังคารที่ 20 ต.ค. เวลา 08.30 -16.30 น. ที่
โรงแรมเซ็นทารา แม่สอดฮิลล์ ตาก โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสนใจสอบถามที่
0-2679-7555 ต่อ 706 ...●●... พระราชทานเพลิงศพ **พล.ต.สาคร**
กิจวิริยะ ที่ เมรุ วัดโสมนัสสวรวิหาร เวลา 17.00 น. วันพุธที่ 7 นี้
...●●... สวดพระอภิธรรมศพ **พล.ต.ต.อนุชา ทับสุวรรณ** อดีต
รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 3 ศาลาทหารไทย วัดพระศรีมหาธาตุ
บางเขน ถึง 10 ต.ค.

👁 บารอน

Extra Bt4.7 bn earmarked to help counter the drought

CABINET BACKS MORE CASH TO TACKLE CLIMATE CRISIS, PLUS 'HAND-OUT' SCHEME

ERICH PARPART
THE NATION

THE Cabinet has approved an additional Bt4.7 billion from the central budget to further support the Agriculture and Cooperatives Ministry's eight measures aimed at tackling the drought this year and next.

The resolution brings the available budget for government anti-drought measures to a total of Bt11.15 billion, taking into account that Bt327 million has already been disbursed from the central budget.

The government last month approved a budget of around Bt6.75 billion for the eight measures.

However, the Agriculture and Cooperatives Ministry said another Bt4.71 billion was needed for the measures to be fully effective against the expected drought next year, due to the shortage of rainwater in dams and other reservoirs this year.

Agriculture and Cooperatives Minister Chatchai Sarikulya proposed an additional Bt4.71 billion for the drought meas-

ures yesterday. He told the Cabinet about the eight measures, and the areas in which the additional budget will be concentrated - that is, with a focus on providing help for farmers and low-income earners who have been badly affected by the drought this year - and the Cabinet has approved the proposal, government spokesman Maj-General Sansern Kaewkamnerd said.

The measures include increasing the level of farmers' education in regard to production costs; slowing down or extending the loan-repayment period for farmers; job-creation measures for farmers; and projects to tackle drought in local areas, as proposed by farmers.

Other measures under the support programme involve increasing the effectiveness of water usage; projects to increase the amount of water in dams and reservoirs; health and safety moves for an improvement in farmers' living conditions; and other support, such as providing marketing information and support for local tourism.

Meanwhile, the Cabinet also approved an additional Bt1.8 billion under its cash-handout programme

for 7,255 tambons around the country, under which each local government unit will receive around Bt5 million to be used for small utility and other projects aimed at improving living and working conditions in its area.

This brings the budget total for the handout scheme to Bt37.914 billion.

The reason for the increase is that some tambon have already received more than Bt5 million because their projects exceeded the budget limit.

The Interior Ministry, which is in charge of the programme, deemed these costlier projects to be beneficial projects that could improve local people's living conditions, hence the request for extra funding, which won Cabinet approval yesterday, Sansern explained.

Meanwhile, Budget Bureau director Somsak Chotrattanasiri said yesterday he expected the government had disbursed around 94 per cent of its 2015 fiscal budget - worth around Bt2.575 trillion - by the end of the fiscal year, on September 30.

The bureau has yet to release the official figures, but the government set a target of 96 per cent at the outset of the fiscal year, in October 2014. If the government has managed to disburse around 94 per cent of its fiscal budget, it will be the highest disbursement rate for four years.

The director also said that 91 per cent of investment contracts under the government investment budget in fiscal 2015, worth around Bt449.475 billion in total, had already been signed.

This figure does not include the Bt50 billion-worth of central budget that was used to simulate the economy during the past fiscal year, which might cause the disbursement of the investment budget to miss the target of 83 per cent - achieving about 79 per cent instead - since the bureau was unable to allocate the funds in time when the budgetary period ended last month, Somsak explained.

"The 2 percentage points expected to be lower than the target [for overall government disbursement]

**THE RESOLUTION BRINGS
THE AVAILABLE BUDGET
FOR GOVERNMENT ANTI-
DROUGHT MEASURES TO A
TOTAL OF BT11.15 BILLION,
TAKING INTO ACCOUNT
THAT BT327 MILLION
HAS ALREADY BEEN
DISBURSED FROM THE
CENTRAL BUDGET.**

should be viewed in terms of a transitional period, along with the measures to stimulate the economy and gross domestic product in the final three months of this [calendar] year.

“We expect around Bt128 billion to be pour into the economy in the last three months of 2015, which is almost 1 per cent of GDP, and this should help the economy in the final quarter, so I am satisfied with this performance,” the budget director said.

คอลัมน์ 7



เอียดดตต

ถอยดีกว่า...

“บ่กนมชง” พล.อ.
ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.
เกษตรและสหกรณ์ มาเร็ว
เคลมเร็ว

เรียกเสียงฮือฮาด้วย
การตั้ง **ธีรภัทร ประยูรสิทธิ**
ข้ามหัวจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มาเป็น “ปลัด
กระทรวงเกษตรฯ” ได้สำเร็จ
สมใจ

ข่าวลือแพร่สะพัด จะมี
เสือข้ามหัวอีกคน **จตุพร**
บุรุษพัฒน์ คนใกล้ชิด “บ่ก
นมชง” ค้าถ่อมานั่ง “อธิบดี
กรมชลประทาน” อีกคน

ข่าวลือ **เสือตัวที่ 2**
เมฆากันหนักมาก...ขอบอก

พล.อ.ฉัตรชัย ออกมา
ปิดพัลวัน **ไม่จริง...ไม่จริง**
เพื่อสงบ **คลื่นใต้น้ำ** ล่าสุด
มีข่าวว่า **จตุพร** ถอนตัวไป
เรียบร้อยแล้ว

2 ตัวเต็ง “อธิบดีกรม
ชลประทาน” จึงเหลือแค่
สุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดี
กรมชลประทาน ฝ่ายบำรุง
รักษา และ **สัญญาชัย เกตุวรชัย**
รองอธิบดีกรมชลประทาน
ฝ่ายก่อสร้าง

“บ่กนมชง” **มีนต๊ับ**
เปลี่ยนปลัดฯ **ง่ายกว่า**
อธิบดี **555**

ครม.มีมติแต่งตั้งบักชรก.พลเรือน ก.คลัง-แรงงาน-ยุติธรรม-เกษตรฯ-ทส.

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง ประกอบด้วย น.ส.พจณี อรรถโรจน์ภิญโญ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นรองเลขาธิการ สศช. น.ส.กนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เป็นเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายเกรียงศักดิ์ สืบสายหาญ ที่ปรึกษาด้านข่าวกรองความมั่นคงและสถาบันหลัก (นักข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษาสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เป็นรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เป็นรองปลัดกระทรวงการคลัง นายประกาศ คงเอียด ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง เป็นรองปลัดกระทรวงการคลัง นายยุทธนา หิมากรูณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร (นักวิชาการศุลกากรทรงคุณวุฒิ) กรมศุลกากร เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พ.ต.ท. สุพจน์ นาคเงินทอง รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เป็นผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ น.ส.ปิติกาญจน์ สิทธิเดช รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม นายศักยา ชูใหม่ รองผู้อำนวยการ

การสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม นายอารักษ์ พรหมณี รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นอธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) น.ส.พรณี ศรียุทธศักดิ์ รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) นายกรีธา สไพโชค ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นรองปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุรเดช วลีอิทธิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นรองปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุวิทย์ สุมาลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นรองปลัดกระทรวงแรงงาน นายธีรพล ขุนเมือง รองอธิบดี กกจ. นายวรานนท์ ปิติวรณ รองอธิบดี กสร. และ นายโกวิท ลัจจวิเศษ รองเลขาธิการประกันสังคม (สปส.) เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ส่วนตำแหน่งเลขาธิการประกันสังคมยังไม่มีมติแต่งตั้ง

นายวิมล จันทร์โรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นอธิบดีกรมประมง นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ น.ส.อาระยา นันทโพธิเดช ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองปลัดกระทรวงฯ นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นอธิบดีกรมป่าไม้ และ น.ส.สุทธิลักษณ์ ระวีวรรณ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง